



SCM ได้เวลาเข้าเทรด 8 ก.ย. นี้

■ ผู้บริหารย้ำ! พื้นฐานแกร่ง ■ โบรกฯ เคารราคา 2.60-2.92 บ.

นิเวศ คอนเน็คท์ - SCM ได้ฤกษ์เข้าเทรดกระดาน SET วันที่ 8 ก.ย. นี้ ผู้บริหารมั่นใจราคาเหนือจอง แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โบรกฯ ประเมินราคาพื้นฐาน 2.60-2.92 บาท/หุ้น

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บิโอดี จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่ายชั้นนำแบรนด์ไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นรายแรกเปิดเผยว่า เชื่อมั่นว่าหุ้น SCM ที่จะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 8 ก.ย. นี้ในกลุ่มพาณิชย์จะสามารถยืนเหนือราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 1.90 บาท/หุ้น

เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดขายและรายได้ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รายได้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 63 ยังอยู่



ราคาเหมาะสม SCM

โบรก	บาท/หุ้น
บล.กรุงไทย ซีบีไอ	2.92
บล.กรุงศรี	2.70
บล.คิงส์ฟอร์ด	2.64
บล.โกลบลิค	2.60

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวรัตน์ (ซ้าย) และ นพ.ภกฤษญี่ นิธิเลิศวิจิตร (ขวา)

ในระดับสูงถึง 417.77 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 19.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 16.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 15.73%

“กำไรที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีแรก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้าของ SCM

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างลงตัว เพราะผู้บริโภคใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งเรายังมีการปรับกลยุทธ์ขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ” นพ.สิทธิวีร์ กล่าว

ด้าน CEO นพ.ภกฤษญี่ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนใน SET ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจขายตรง ตอกย้ำว่าเราคือตัวจริงที่ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาล พร้อมเติบโตเคียงข้างกับนักธุรกิจเครือข่ายที่มีกว่า 1.8 แสนคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายในอาเซียน 6 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์

อีกทั้งโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ที่ลงทุนไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จะช่วยผลักดันมาร์จิ้นให้สูงขึ้น และเป็นแรงส่งที่สำคัญในการผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าให้เติบโต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ หรือ บล. หลายแห่งได้ประเมินราคาพื้นฐานของ SCM อยู่ระหว่าง 2.60-2.92 บาท/หุ้น



BAM คราว 2 รางวัล.....

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้แทนรับรางวัลจากการจัดอันดับ 10th Annual Institutional Investor Awards for Corporates 2020 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 รางวัลกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Strategic CSR) และรางวัลการสนับสนุนที่มุ่งลงทุนสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารอาวุโส ดีที่สุด (Best Senior Management IR Support) จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้





GUNKUL คอนเฟิร์มรายได้ 8 พันล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - GUNKUL คอนเฟิร์มรายได้รวมปี 63 เติบโต 15% และระดับ 8,000 ล้านบาท ลุ้นปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มเวียดนามอย่างน้อย 1 ดีลในปีนี้ จากที่เจรจา 3 ดีล

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่าภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 3/63 คาดว่าจะเติบโตมากกว่าไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทจะมีการรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่กำลังการผลิตของพลังงานลมลดลงไปในไตรมาส 2 จากการที่ไม่มีกระแสลมที่เพียงพอ ขณะที่รายได้รวมปี 63 บริษัทคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 15% หรืออยู่ที่ราว 8,000 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศเวียดนามจำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 164 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนราว 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในสิ้นปีนี้จำนวน 2 ดีล และในช่วงต้นปี 64 อีก 1 ดีล โดย



โคกษา ดำรงปิยวุฒิ

จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของบริษัทในปี 64 สู่ระดับ 1,000 เมกะวัตต์ตามเป้าหมาย และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการปี 64 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังมีกระแสเงินสดที่เพียงพอรองรับการลงทุนใหม่ๆ โดยปีนี้ได้มีการใช้เงินลงทุนไปแล้ว 3,000 ล้านบาท

ซึ่งตามปกติ บริษัทจะมีการใช้เงินลงทุนเฉลี่ย 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยหลังจากนี้ต้องรอดูติดตามการเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม หากประสบความสำเร็จ บริษัทอาจพิจารณาแผนออกขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เนื่องจากในช่วงเดือนเม.ย.64 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระราว 1,800 ล้านบาท

BM ลุยส่งออกอภีผลงานโตแกร่ง

นิวส์ คอนเน็คท์ - BM แยมผลงานครึ่งปีหลังทรงตัว รายได้ทั้งปี 63 ใกล้เคียงปีก่อน ตูงานในมือ 500-600 ล้านบาท ลุยส่งสินค้าข้ามแดน อภีผลส่วนรายได้แข่งกลุ่มรับเหมาในประเทศ

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกซีทีเมททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลัง 63 จะใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก เป็นผลมาจากบริษัทมีงานในมือที่รอส่งมอบ (Backlog) จากกลุ่มรับเหมามากกว่า 500-600 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 400 ล้านบาท

ส่วนรายได้ปี 63 คาดว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 913.34 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้มีการชะลอส่งมอบงานในกลุ่มรับเหมา หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม



ธีรวัต อมรธาตรี

ในกลุ่มงาน B2B ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้คาดว่าจะสัดส่วนรายได้ปีนี้จะมีมากกว่า 50% จากปีก่อนที่กลุ่มรับเหมาอยู่ที่ 60% และ B2B 40%

ขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทยังมีการส่งออกสินค้าในกลุ่ม B2B อย่างต่อเนื่อง อาทิ งานวางและท่อร้อยสายไฟฟ้า งานตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โลหะเชื่อมประกอบ แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนโลหะ และอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ เช่น สินค้าที่ใช้ในครัวเรือนที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ กล่อง ตู้ชั้นวางอาหาร เนื่องจากมองว่ามีประสิทธิภาพในการทำการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

“งานรับเหมาปีนี้ชะลอส่งมอบไปถึงต้นปี 64 ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะงานรับเหมาในประเทศ แต่ขณะนี้เรามีการเจรจางานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจุบันยังเตรียมส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกาอีกกว่า 300 ตู้ในปีนี้อีกทั้งบริษัทเตรียมเปิดตัวรถตู้ไฟฟ้าอูมิเนียมใหม่ในช่วงไตรมาส 4/63 นี้ด้วย” นายธีรวัต กล่าว



GPSCปี63โตแกร่ง-รับรู้โกลว์เต็มปี

นิวส์ คอนเน็คท์ – GPSC การันตีผลงานปีนี้ โตแกร่ง หลังรับรู้รายได้ GLOW เต็มปี แม้ช่วงครึ่งปีหลังผลงานจะแผ่ว หลังเจอ ปัจจัยลบค่าเอฟทีลดหยุดซ่อมSPPGLOW5 ลุชขยายการเติบโตไปกับกลุ่ม ปตท.

นางวนิดา บุญภักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า คาดว่า ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง 63 จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับ ปัจจัยลบจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนก.ย.-ธ.ค. 63 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่าเอฟที 12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมเรียกเก็บที่ 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย รวมถึงได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า SPP GLOW เฟสที่ 5 ที่ต้องหยุดซ่อมบำรุง 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. 63

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในปี 63 ยังมั่นใจว่าจะเติบโตดีกว่าปี 62 ที่มีรายได้



วนิดา
บุญภักษ์

68,635 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,060 ล้านบาท เนื่องจากรับรู้รายได้จากการครบรอบกับบริษัท โกลว์พลังงานจำกัด (มหาชน) หรือ GLOW เต็มปี โดยคาดว่าจะมีกำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA จากการครบรอบ GLOW ในปีนี้ราว 400-500 ล้านบาท และจะรับรู้เพิ่มขึ้นในปี 64 ราว 1,000 ล้านบาท และในปี 67 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านบาท

รวมถึงได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้ในโครงการโซลาร์ฟาร์มรวมกัน 9 โครงการ กำลังผลิตรวม 39.5 เมกะวัตต์ ที่ได้ซื้อกิจการเข้ามาเพิ่ม และรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลึก 26 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 40% โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเฟสที่ 4 (CUP4) 45 เมกะวัตต์ ที่มาตาพุด จ.ระยอง เข้ามาเต็มปี

ภาพข่าว



“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ปรับราคาครั้งใหญ่

แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุชาติไทยแบบครบวงจร ปรับราคา ค่าขนส่งพัสดุครั้งใหญ่ “new normal price” เริ่มต้นเพียง 18 บาท (จากเดิม 25 บาท เมื่อส่งภายในจังหวัดเดียวกัน) พร้อมปรับวิธีคิดคำนวณราคาค่าขนส่งพัสดุแบบใหม่ “ส่งใหญ่คุ้มกว่า” ที่คิดค่าบริการให้ถูกลงถึง 70% เพื่อช่วยสนับสนุนพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ที่มีการจัดส่งพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

แม่โคร ลดราคาสินค้าสารทจีน

บริษัท สยามแม่โคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าสำหรับเทศกาลสารทจีนที่ แม่โคร สาขาแจ้งวัฒนะ โดยในช่วงนี้แม่โครได้จัดเทศกาลสารทจีนของไหว้ครบครัน นำสินค้าจำเป็นมาลดราคาพิเศษทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยลูกค้าประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย

